



**บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานกิจการยุติธรรม**

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกิจการยุติธรรม มีภารกิจหน้าที่ ในการดำเนินงานด้านนโยบาย และแผนการงบประมาณและบริหารงานยุติธรรมของประเทศ การสนับสนุน ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมายและระบบงานกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนากฎหมายและระบบการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง และการประสานความร่วมมือทางวิชาการ และงานยุติธรรมระหว่างหน่วยงานยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อการวิจัย พัฒนาระบบงานยุติธรรม การเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ จึงควรที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานกิจการยุติธรรม ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ในด้านการเผยแพร่ความรู้ การทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
- 2) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
- 3) เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานกิจการยุติธรรม

เป้าหมาย

ให้มีการร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อให้เกิดศูนย์กลางวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคอย่างจริงจังและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อตกลง

ภายใต้หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอธิการบดี ฝ่ายหนึ่ง และสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม หรือผู้แทน ฝ่ายหนึ่ง จึงตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ดังนี้

1) หน่วยงานทั้งสอง จะสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษา และบุคลากร ในหน่วยงานของตนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกัน เป็นผู้ดำเนินการ และจะส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ตามหัวข้อที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายหรือที่นิสิตนักศึกษาเป็นผู้กำหนดหัวข้อ รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพในการทำวิจัย

2) หน่วยงานทั้งสอง จะสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ให้นิสิตนักศึกษา หรือบุคลากร ของตนเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงาน หรือการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ

3) หน่วยงานทั้งสอง จะสนับสนุน ส่งเสริม การจัดทำพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และ การดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หรือที่เกี่ยวข้อง และการสร้างแรงจูงใจใน การศึกษาต่อของนิสิตนักศึกษา หรือบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสอง ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ

อนึ่ง การดำเนินการภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว สำนักงานกิจการยุติธรรม จะเป็น ผู้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทั้งนี้ภายใต้ระเบียบ แผนงาน และงบประมาณของสำนักงาน กิจการยุติธรรม

บันทึกข้อตกลงได้จัดทำขึ้นรวม สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยให้เก็บรักษาไว้ ฝ่ายละฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2549

ลงชื่อ



(ศาสตราจารย์ ประkob วิโรจน์กญ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลงชื่อ



(นายกอบเกียรติ กิติวิวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ลงชื่อ



(นายสมบัติ วอทอง)

รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ลงชื่อ



(นางวรรณิ วงศาสุลักษณ์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม